

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2567



วันที่ 29 - 30 มกราคม 2567 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการขับเคลื่อนและการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ จากส่วนกลางและภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง บุคลากรสังกัดเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานท้องถิ่นและบุคลากรจากเทศบาลนคร สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 173 คน โดยมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม



สาระสำคัญและประเด็นการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน

- อภิปราย เรื่อง “สถานการณ์และแนวโน้มการประกอบกิจการและการกำกับดูแลสถานประกอบการส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” โดย ๑) นางขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ผู้แทนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๒) นางสาวศิริลักษณ์ สิริศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพीलสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ๓) นายแพทย์ฉันท ทรทกุล นายกสมมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ๔) นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International ผู้ดำเนินการอภิปราย นางรัชณี บุญเรืองศรี

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เผยแพร่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2567



สาระสำคัญและประเด็นการขับเคลื่อนในการดำเนินงาน

- บรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔”
โดย นางสาวสุกญา คุณวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมอนามัย
- บรรยาย เรื่อง “การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔”
โดย นางสาวสุกญา คุณวโรตม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมอนามัย
- บรรยาย เรื่อง “เสียงสะท้อนและมุมมองของภาคีเครือข่ายกับการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย นายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- บรรยาย เรื่อง “หลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมอนามัยรับรองและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง”
โดย นางรัชณี บุญเรืองศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพภาวะเขตเมือง
- ประชุมวางแผนการกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อน “มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการรองรับการดำเนินงานของสถานประกอบการตามบริบทกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th